

วิทยาลัยนวัตกรรมการสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
 แบบติดตามแผนการจัดการความเสี่ยง (งวดปัจจุบัน รอบ 6 เดือน)  
 สำหรับสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2561

RM-3

คณะ	ความเสี่ยงที่พบ	จำนวน KRI	KRI				สาเหตุที่ไม่ทำให้บรรลุตามค่าที่ได้รับ	แนวทางในการลดความเสี่ยง	แผนดำเนินงานลดความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
			ตัวชี้วัดความสำเร็จ(KRI)	เป้าหมาย(ค่าที่จะได้รับ)	ผลดำเนินงานตาม KRI	บรรลุ/ไม่บรรลุ				
วิทยาลัยนวัตกรรมการสื่อสารสังคม	จำนวนนิสิตแรกเข้าและการคงอยู่ไม่เป็นไปตามแผน	1	จำนวนนิสิตแรกเข้าและการคงอยู่	เป็นไปตามแผนการรับนิสิต	ผลการดำเนินงานรับนิสิตใหม่ TCAS1 จำนวนนิสิตแรกเข้า เป็นไปตามแผนการรับนิสิตในทุกวิชาเอก	บรรลุ	ไม่มี	ป้องกันความเสี่ยง	1. จัดทำแผนการรับนิสิตโดยเปรียบเทียบจากสถิติการรับสมัครนิสิตใหม่จากปีก่อน 2. ปรับแผนการรับนิสิตโดยดูจำนวนที่รับในแต่ละรอบที่ไม่เป็นไปตามแผน เพื่อปรับจำนวนนิสิตเป็นไปตามแผนการรับนิสิต	รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย กำหนดเสร็จ ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1
วิทยาลัยนวัตกรรมการสื่อสารสังคม	คุณภาพการสอนของอาจารย์พิเศษชาวต่างชาติ	1	ผลการประเมินการสอน	ค่าเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51	ผลการประเมินการสอนในภาคเรียนที่ 1/2560 พบว่ามีอาจารย์ 1 ท่านที่ได้ผลคะแนนประเมินเฉลี่ย 2.1	ไม่บรรลุ	มีอาจารย์อายุมาก ไม่เข้าใจวัฒนธรรมการเรียนการสอนของเด็กไทย	ลดความเสี่ยง	มีการจัดประชุมก่อนเปิดภาคเรียน และเพิ่มการประเมินการสอนช่วงกลางภาค และนำผลการประเมินกลางภาคไปแจ้งและปรึกษาร่วมกันเพื่อหาแนวปฏิบัติร่วมกัน หากพบว่าการประเมินปลายภาคยังคงได้ผลการประเมินต่ำกว่า 3.51 วิทยาลัยฯ ไม่เชิญอาจารย์ท่านดังกล่าวมาสอน	รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย กำหนดเสร็จ ปิดภาคเรียนที่ 2/2560
วิทยาลัยนวัตกรรมการสื่อสารสังคม	ไม่มีแหล่งทุนสนับสนุนงานวิจัยภายนอก	1	จำนวนเงินสนับสนุนทุนวิจัยภายนอก	40,000.- บาทต่อคน	มีเงินสนับสนุนทุนวิจัยภายนอก	บรรลุ	ไม่มี	ลดความเสี่ยง	ประชาสัมพันธ์แหล่งทุนวิจัยภายนอกให้กับคณาจารย์	รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย กำหนดเสร็จ 31 ธันวาคม 2560
วิทยาลัยนวัตกรรมการสื่อสารสังคม	ความปลอดภัยของพื้นที่ภายในและโดยรอบอาคาร	1	ร้อยละของจำนวนความสำเร็จของการแก้ไขปัญหาดังกล่าวจำนวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น	ร้อยละ 100	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	บรรลุ	ไม่มี	ป้องกันความเสี่ยง	มีการออกประกาศวิทยาลัยนวัตกรรมการสื่อสารสังคมว่าด้วยการใช้พื้นที่อาคารเรียนและอาคารปฏิบัติการ สำหรับพนักงานรักษาความปลอดภัยประจำอาคารเรียนและปฏิบัติการ วิทยาลัยนวัตกรรมการสื่อสารสังคม และมีการตรวจสอบการดำเนินการตามประกาศอย่างเคร่งครัด	รองคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและกิจการพิเศษ กำหนดเสร็จ ธันวาคม 2560

ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยนวัตกรรมการสื่อสารสังคม  
 เมื่อวันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 6/2561 วาระที่ 4.5

  
 ลงชื่อ.....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล อินทร์จันทร์)

ตำแหน่ง คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมการสื่อสารสังคม

วันที่ 18 เมษายน 2560